



ที่ มท ๐๘๐๓.๓/ว ๑๖ ก.๓

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมบัญชีกลางได้รับแจ้งจากธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ว่ามีการเปลี่ยนแปลงชื่อรหัสธนาคารและรหัสสถาบัน (BIC Code) ส่วนข้อมูลของธนาคารธนชาตฯ ได้ถูกยกเลิกจากระบบบาทเน็ตตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งผู้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารธนชาตฯ บางรายอาจไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และจะมีผลให้เกิดรายการที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน (Return) ได้ จึงขอให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายและรายการขอเบิกในระบบ GFMS หากพบว่า บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเป็นธนาคารธนชาตฯ ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาตฯ ทราบและดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ผู้มีสิทธิรับเงินนำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาตฯ ไปติดต่อสาขาธนาคารทหารไทยธนชาตฯ เพื่อขอรับเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารใหม่

๒. ให้ผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งเปลี่ยนเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารใหม่ที่ได้รับจากธนาคารทหารไทยธนชาตฯ โดยนำสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาตฯ ส่งให้ส่วนราชการ เพื่อส่งคำขอแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMS ให้กรมบัญชีกลาง กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ หรือสำนักงานคลังจังหวัดดำเนินการอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

๓. กรณีที่ผู้มีสิทธิรับเงินประสงค์จะรับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอื่น ให้ติดต่อธนาคารที่จะใช้บริการเพื่อเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารใหม่ หรือจะใช้บัญชีเงินฝากธนาคารอื่นที่มีอยู่แล้วก็ได้ โดยนำสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวส่งให้ส่วนราชการ เพื่อส่งคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMS ให้กรมบัญชีกลาง กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ หรือสำนักงานคลังจังหวัดดำเนินการอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินอย่างต่อเนื่อง ขอให้ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสำเนานหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถเปิดดูได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



กองคลัง กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๒๒๒๕

ผู้ประสานงาน นางสาวจันทน์ พิมพา

โทร ๐๙ ๒๙๗๑-๐๔๔๓

๓๑๖ / ๐๙

กลุ่มงานบัญชี

วันที่ - 5 ส.ค. 2564

เวลา 16.24 น.

เลขที่ส่งรับ 412

ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๖๔๓



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขรับ 35568

วันที่ - 5 ส.ค. 2564

เวลา

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินที่รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนาชาติ

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขรับ 4801

วันที่ - 5 ส.ค. 2564

เวลา

ด้วยธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ได้ควรวมกิจการกับธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) และเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารทหารไทยธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยการควรวมกิจการของธนาคารดังกล่าว ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้บริการบาทเน็ตที่มีไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย โดยข้อมูลธนาคารทหารไทยธนาชาติฯ มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ รหัสธนาคารและรหัสสถาบัน (BIC Code) ส่วนข้อมูลของธนาคารธนาชาติฯ ได้ถูกยกเลิกจากระบบบาทเน็ต ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยผู้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารธนาชาติฯ ทั้งหมดจะต้องเปลี่ยนเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารใหม่ ซึ่งผู้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารธนาชาติฯ บางรายอาจไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และจะมีผลให้เกิดรายการที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน (Return) ได้

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า เพื่อป้องกันมิให้เกิดรายการที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน (Return) ดังกล่าว ขอให้ส่วนราชการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายและรายการขอเบิกในระบบ GFMS หากพบว่า บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเป็นธนาคารธนาชาติฯ ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนาชาติฯ ทราบและดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ผู้มีสิทธิรับเงินนำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารธนาชาติฯ ไปติดต่อสาขาธนาคารทหารไทยธนาชาติฯ เพื่อขอรับเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารใหม่

๒. ให้ผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งเปลี่ยนเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารใหม่ที่ได้รับจากธนาคารทหารไทยธนาชาติฯ โดยนำสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนาชาติฯ ส่งให้ส่วนราชการ เพื่อส่งคำขอแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMS ให้กรมบัญชีกลาง กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ หรือสำนักงานคลังจังหวัดดำเนินการอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

๓. กรณีที่ผู้มีสิทธิรับเงินประสงค์จะรับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอื่น ให้ติดต่อธนาคารที่จะใช้บริการเพื่อเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารใหม่ หรือจะใช้บัญชีเงินฝากธนาคารอื่นที่มีอยู่แล้วก็ได้ โดยนำสำเนา

หน้าสมุด ...

หน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวส่งให้ส่วนราชการ เพื่อส่งคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS ให้กรมบัญชีกลาง กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ หรือสำนักงานคลังจังหวัดดำเนินการอนุมัติ และยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินอย่างต่อเนื่อง ขอให้ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางอัญชลี ศรีอำไพ)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๘๔๑
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๘๐